

THÁNG 8
2021

VietinBank 

www.vietinbank.vn

BẢN TIN NHÀ ĐẦU TƯ

NỘI DUNG

ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

- 3 VietinBank chủ động kiểm soát chất lượng nợ, nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực tài chính trong 6 tháng đầu năm 2021

SỰ KIỆN, HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC

- 5 World Economic Magazine vinh danh VietinBank là “Ngân hàng Tài trợ Thương mại tốt nhất năm 2021”

SẢN PHẨM, CÔNG NGHỆ

- 7 VietinBank SME Fast 8h - Vay vốn siêu nhanh chỉ trong 8 giờ
- 8 Xu hướng dịch chuyển sang công nghệ thanh toán mới nổi trong dịch COVID-19

CHƯƠNG TRÌNH, CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT

- 9 Điểm tin về lãi suất huy động và lãi suất cho vay

CẬP NHẬT THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

- 11 Dự báo kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng thấp hơn do tác động từ dịch COVID-19
- 13 Diễn biến một số ngành kinh tế đáng chú ý 6 tháng đầu năm 2021



VIETINBANK CHỦ ĐỘNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG NỢ, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG, NĂNG LỰC TÀI CHÍNH TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Trong 6 tháng đầu năm 2021, VietinBank tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng và phân loại nợ theo đúng quy định tại Thông tư 02/2013/TT-NHNN, thực hiện cơ cấu nợ giữ nguyên nhóm nợ (CCN GNNN) theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN (TT01) đối với các khách hàng đủ điều kiện, chủ động trích lập dự phòng theo Thông tư 02/2013/TT-NHNN và Thông tư 03/2021/TT-NHNN (TT03) để đảm bảo an toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực tài chính của VietinBank trong mọi diễn biến của nền kinh tế.



Xuyên suốt trong hoạt động kinh doanh từ đầu năm 2021 tới đến nay, VietinBank liên tục chủ động, tích cực triển khai hỗ trợ các khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 theo hướng dẫn tại TT01 và TT03 của NHNN thông qua các chương trình ưu đãi giảm lãi suất cho vay và phí dịch vụ, duy trì mặt bằng lãi suất cho vay trong nhóm thấp nhất thị trường, tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân được tiếp cận nguồn vốn tín dụng và các sản phẩm, dịch vụ tài chính ngân hàng. Ngoài ra, chất lượng tài sản được kiểm soát chặt chẽ, công tác thẩm định tín dụng, quản trị rủi ro liên tục được tăng cường và đẩy mạnh thu hồi nợ xấu, nợ xử lý rủi ro.

Ngay sau khi TT03 có hiệu lực từ 17/5/2021, VietinBank đã chủ động dành nguồn lực tài chính bổ sung trích lập dự phòng rủi ro cho các khoản nợ được cơ cấu do tác động của dịch bệnh COVID-19.

Số tiền được VietinBank thực hiện trích lập vào cuối Quý II/2021 thậm chí hơn mức quy định của NHNN, nhằm gia tăng quỹ dự phòng rủi ro, nâng cao tỷ lệ bao phủ nợ xấu (130%) đi đôi với việc kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng theo kế hoạch ĐHĐCĐ, từ đó tạo sự chủ động cho ngân hàng trong công tác thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính trước bối

ảnh hưởng của môi trường kinh doanh khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Với các biện pháp đã thực hiện từ đầu năm 2020 đến 30/6/2021, VietinBank đã hỗ trợ cho vay mới khoảng 590 nghìn tỷ đồng, hạ lãi suất cho gần 7.500 khách hàng chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh, dư nợ đang được miễn giảm lãi suất là 260 nghìn tỷ đồng, tổng số tiền lãi thực đã hạ cho các khách hàng chịu ảnh hưởng từ thời điểm dịch bệnh bùng phát đến nay là gần 4.000 tỷ đồng.

Trước tác động kéo dài của dịch COVID-19, trong 6 tháng cuối năm 2021, VietinBank tiếp tục đồng hành, hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, tăng cường kiểm soát chất lượng nợ, chủ động nhận diện sớm các ngành/ lĩnh vực/khách hàng tiềm ẩn rủi ro để kịp thời triển khai các biện pháp ứng xử phù hợp, đẩy mạnh thu hồi xử lý nợ bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả.

Với các giải pháp quản trị cân bằng rủi ro - phát triển đã triển khai hiệu quả trong suốt thời gian qua và tiếp tục được đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới, VietinBank tin tưởng sẽ kiểm soát tốt chất lượng nợ, tăng tỷ lệ bao phủ nợ xấu, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực tài chính của ngân hàng ■



WORLD ECONOMIC MAGAZINE VINH DANH VIETINBANK LÀ NGÂN HÀNG TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI TỐT NHẤT NĂM 2021

Giải thưởng được trao tặng cho VietinBank là sự công nhận của World Economic Magazine và các chuyên gia tài chính quốc tế đối với việc nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua những đột phá về công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ (SPDV) của VietinBank; đặc biệt trong việc thúc đẩy các SPDV Tài trợ Thương mại (TTTM).

Những sản phẩm công nghệ số ưu việt

Trong năm 2020, VietinBank là một trong các ngân hàng đầu tiên phát hành thành công Thư tín dụng (L/C) bằng công nghệ Blockchain tại Việt Nam. Đây là bước đột phá của VietinBank trong việc triển khai, áp dụng công tác số hóa vào các hoạt động - trong đó có số hóa SPDV dành cho khách hàng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, VietinBank đã triển khai thành công sản phẩm "Chuyển tiền theo điện SWIFT MT 101" dành cho khách hàng tổ chức trên nền tảng SWIFT với nhiều tiện ích vượt trội, trở thành công cụ hỗ trợ ưu việt, đáp ứng nhu cầu quản lý vốn toàn cầu cho các tập đoàn đa quốc gia, bảo mật và tiết kiệm thời gian, chi phí. Không chỉ vậy, sản phẩm này còn được tích hợp trên nền tảng Ngân hàng số dành cho doanh nghiệp gồm: VietinBank ERP và VietinBank eFAST. Nhờ vậy, các khách hàng từ doanh nghiệp vừa và nhỏ cho đến các tập đoàn xuyên quốc gia, các định chế tài chính trong và ngoài nước đều tin tưởng, lựa chọn sử dụng và hài lòng về dịch vụ TTTM của VietinBank.

Doanh số hoạt động TTTM tăng trưởng vượt bậc

Trong 6 tháng đầu năm 2021, phí dịch vụ TTTM của VietinBank đã tăng 27% so với cùng kỳ 2020. Các sản phẩm chiến lược của VietinBank cũng phát huy tối đa hiệu quả và tăng trưởng ấn tượng trong năm 2021, như sản phẩm "Thư tín dụng trả chậm thanh toán trả ngay (UPAS L/C)" đã có tốc độ tăng trưởng mạnh so với năm 2020 về doanh số, số món và phí thu được; trong đó: Phí tăng hơn 200%, doanh số tăng hơn 36% và số món tăng hơn 42%. Hay như sản phẩm "Chuyển tiền theo điện SWIFT MT101" đã đạt doanh số hơn 12 nghìn tỷ đồng chỉ sau 6 tháng chính thức triển khai.

Giải thưởng "Ngân hàng Tài trợ Thương mại tốt nhất năm 2021 - Best Trade Finance Bank Vietnam 2021" của World Economic Magazine trao tặng là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của VietinBank trong hành trình nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua những SPDV, giải pháp tài chính ưu việt.

Trong thời gian tới, VietinBank cam kết sẽ tiếp tục đa dạng hóa SPDV, nâng cao chất lượng dịch vụ; từ đó cung cấp những giải pháp tài chính phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh của các doanh nghiệp trong và ngoài nước ■

VIETINBANK SME FAST 8H VAY VỐN SIÊU NHANH CHỈ TRONG 8 GIỜ



Với mục tiêu giải quyết kịp thời nhu cầu vốn lưu động, đáp ứng cơ hội kinh doanh của khách hàng, VietinBank triển khai Gói sản phẩm tài trợ dành cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (KHDN VVN) mang tên "VietinBank SME Fast 8H - Vay vốn siêu NHANH, đồng hành PHÁT triển".

Đây là sản phẩm nằm trong Gói ưu đãi "VietinBank SME Stronger 2021 - Sung sức vươn xa", được thiết kế nhằm tiếp tục gia tăng ưu đãi, nâng cấp chất lượng phục vụ, mang đến sự hài lòng cao nhất cho khách hàng.

Thấu hiểu việc nắm bắt đúng thời điểm, thời cơ là một trong các yếu tố hàng đầu, tiên quyết cho sự thành công trong kinh doanh của một doanh nghiệp, VietinBank luôn nỗ lực, không ngừng cải tiến quy trình, thủ tục, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm về thời gian phục vụ ngày càng nhanh chóng, chuyên nghiệp. Gói sản phẩm "VietinBank SME Fast 8H" được ra mắt với cam kết tổng thời gian xử lý hồ sơ cho vay chỉ tối đa trong 8 giờ làm việc. Thời gian được tính kể từ khi tiếp nhận đề nghị và có đầy đủ thông tin/hồ sơ cần thiết của khách hàng đến khi hoàn thiện việc thẩm định và quyết định tín dụng.

Đặc biệt, Gói sản phẩm được thiết kế với quy trình, thủ tục cấp tín dụng đơn giản, chính sách thông thoáng cùng lãi suất hấp dẫn, đảm bảo phù hợp với đặc điểm kinh doanh và nhu cầu của khách hàng. Với Gói sản phẩm này, khách hàng khi có nhu cầu vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, L/C không những được linh hoạt điều kiện hồ sơ, mà còn được tự động áp dụng luồng giải ngân nhanh của VietinBank.

"Điểm tựa" tài chính vững chắc từ Gói sản phẩm, thời gian xử lý hồ sơ "thần tốc" cùng các ưu đãi hấp dẫn chắc chắn sẽ tạo điều kiện để các KHDN VVN có cơ hội phát triển, mở rộng thị trường, chiếm lĩnh thành công trên những chặng đường mới ■

XU HƯỚNG DỊCH CHUYỂN SANG CÔNG NGHỆ THANH TOÁN MỚI NỔI TRONG DỊCH COVID-19

Tiên phong đầu tư, phát triển và ứng dụng công nghệ số vào cuộc sống, VietinBank đã triển khai nhiều dịch vụ hiện đại như: Thanh toán QR Code, rút tiền mặt không cần thẻ, thẻ thanh toán không tiếp xúc, mở tài khoản online, định danh khách hàng (KH) trực tuyến eKYC... Nhờ những "dịch vụ từ xa" này, khách hàng (KH) của VietinBank vẫn thoải mái mua sắm và thanh toán trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.



Những công nghệ thanh toán mới giúp KH yên tâm hơn trong giao dịch tài chính

Đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống xã hội và hoạt động kinh tế toàn cầu; đồng thời tác động trực tiếp và làm thay đổi thói quen, hành vi mua sắm, thanh toán của người tiêu dùng như: Tiết kiệm, cắt giảm chi phí; mua bán trực tuyến thay vì mua trực tiếp... Cùng với đó, những công nghệ mới nổi đã bùng nổ mạnh mẽ trong năm qua như: thanh toán bằng mã QR Code, ứng dụng công nghệ sinh trắc học...

Tại thị trường Việt Nam, VietinBank tiên phong đầu tư, phát triển và ứng dụng rất sớm công nghệ số vào cuộc sống. VietinBank đã triển khai nhiều dịch vụ hiện đại như: Thanh toán QR Code, rút tiền không mặt không cần thẻ, thẻ thanh toán không tiếp xúc, mở tài khoản online, xác thực khách hàng online... Nhờ những "dịch vụ từ xa" này, KH của VietinBank vẫn thoải mái mua sắm và thanh toán trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Bằng sức mạnh vượt trội về năng lực con người và năng lực công nghệ, VietinBank còn nhanh chóng bắt kịp xu thế công nghệ của thế giới bằng việc ứng dụng công nghệ sinh trắc học vào định danh KH, xác thực thanh toán, bảo mật...

Không dừng lại ở đó, VietinBank còn thúc đẩy hoạt động thanh toán không chạm bằng việc phát hành thẻ Chip Contactless (thẻ áp dụng công nghệ thanh toán không chạm). Với loại thẻ này, KH của VietinBank có thể bỏ qua các bước nhập PIN và ký hóa đơn đối với các giá trị giao dịch nhỏ hơn 500.000 VND.

Với những đột phá về công nghệ, VietinBank được The Asian Banker bình chọn là ngân hàng có "Dịch vụ ngân hàng di động tốt nhất năm 2021" ■

ĐIỂM TIN VỀ LÃI SUẤT HUY ĐỘNG VÀ LÃI SUẤT CHO VAY

Mặt bằng lãi suất huy động (LSHD) của các ngân hàng thương mại (NHTM)

Trong tháng 07/2021, LSHĐ niêm yết của các ngân hàng thuộc nhóm NHTM Nhà nước như VietinBank, BIDV và Agribank giữ ổn định, niêm yết cao nhất ở mức 5,6%/năm. Sau nhiều tháng giữ ổn định ở mức thấp hơn so với 3 ngân hàng trên, từ cuối tháng 6/2021, Vietcombank đã điều chỉnh tăng LSHĐ từ 1M đến dưới 12M thêm 0,2%/năm ở cả 2 phân khúc KHCN và KHDN, đưa mức LSHĐ niêm yết các kỳ hạn này của VCB ngang bằng với 3 NHTM Nhà nước còn lại trong nhóm.

Đối với nhóm các NHTMCP ngoài quốc doanh, mức độ phân hóa dải lãi suất trong nhóm này vẫn tiếp tục duy trì khá lớn từ đầu năm đến nay. Riêng kỳ hạn 6M, để LSHĐ không chênh quá nhiều so với kỳ hạn 12M thì khối NHTMCP áp dụng mức LSHĐ cho kỳ hạn này cao hơn 0,5-1,0%/năm so với các NHTM Nhà nước.

Sang tháng 08/2021, VietinBank dự kiến tiếp tục duy trì mức LSHĐ niêm yết như hiện nay và xem xét điều chỉnh phù hợp nếu cần thiết, đảm bảo phù hợp với mặt bằng LSHĐ trên thị trường và tình hình cân đối vốn của VietinBank.



Các chương trình tín dụng ưu đãi lãi suất cho vay (LSCV) của VietinBank

Đối với Khách hàng doanh nghiệp (KHDN)

Ngắn hạn

- Chương trình Đồng hành cùng KHDN: LSCV ưu đãi đối với VND từ 5,9%/năm; đối với USD từ 2,7%/năm (tùy theo khách hàng và thời hạn vay).
- Gói tín dụng thúc đẩy tăng trưởng dư nợ, hỗ trợ chi nhánh cạnh tranh trong Quý III/2021: LSCV ưu đãi từ 4,2%/năm với VND và từ 2,0%/năm với USD;
- Gói ưu đãi kinh doanh máy móc thiết bị nông nghiệp quy mô 700 tỷ đồng, LSCV ưu đãi từ 5,2%/năm.

Trung dài hạn

- Chương trình ưu đãi trung dài hạn VND lãi suất cố định 2021 với LSCV ưu đãi từ 7,8%/năm.
- Chương trình ưu đãi trung dài hạn dành riêng cho KHDN VVN với mức LSCV từ 7,5%/năm;
- Gói ưu đãi dành cho KHDN VVN đầu tư nhà xưởng xây sẵn cho thuê trong khu công nghiệp quy mô 3.000 tỷ đồng: LSCV ưu đãi trong năm đầu từ 8,1%/năm và biên độ ưu đãi các năm sau từ 3,2%/năm;
- Gói ưu đãi dành cho KHDN đầu tư bất động sản khu công nghiệp quy mô 5.000 tỷ đồng: LSCV ưu đãi trong năm đầu từ 8,1%/năm, biên độ ưu đãi các năm sau từ 3,2%/năm;
- Gói ưu đãi dành cho KHDN đầu tư ngành Logistics quy mô 5.000 tỷ đồng, lãi suất ưu đãi trong năm đầu từ 7,3%/năm, biên độ ưu đãi các năm sau từ 2,8%/năm;
- Gói ưu đãi cho vay đầu tư xây dựng trang trại/trại chăn nuôi theo mô hình 3F (Feed-Farm-Food) quy mô 5.000 tỷ đồng, lãi suất năm đầu từ 8,1%/năm

Chính sách hỗ trợ KHDN bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (hiệu lực đến 30/09/2021)

- Chính sách hỗ trợ về LSCV ngắn hạn và trung dài hạn tới 1%/năm.
- Chính sách ưu đãi phí Thanh toán quốc tế & Tài trợ thương mại và phí dịch vụ VietinBank eFAST- gói tài chính.

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG BÁN LẺ

- Chương trình Vay ưu đãi - Lãi tri ân với LSCV chỉ từ 5,3%/năm với ngắn hạn và 7,0%/năm với trung dài hạn (tùy theo thời gian ưu đãi và thời hạn vay), gia hạn triển khai tới ngày 30/06/2022.
- Chính sách hỗ trợ giảm LSCV cho các đối tượng khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (hiệu lực đến 15/01/2022):
 - Chính sách hỗ trợ về LSCV ngắn hạn mới mức giảm lãi suất tối đa 0,5%/năm.
 - Chính sách hỗ trợ về LSCV trung dài hạn.
 - Chính sách hỗ trợ số tiền thu hồi ưu đãi lãi suất và/hoặc phí trả nợ trước hạn trong trường hợp khách hàng nỗ lực thu xếp dòng tiền để trả nợ trước hạn cho VietinBank ■

DỰ BÁO KINH TẾ VIỆT NAM ĐẠT MỨC TĂNG TRƯỞNG THẤP HƠN DO TÁC ĐỘNG TỪ DỊCH COVID-19

Khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và kéo dài, ảnh hưởng đến nền kinh tế bắt đầu thể hiện rõ rệt. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, xuất khẩu tháng 7 ước tính ở mức 27 tỷ USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ. Nhập khẩu ước đạt 28,7 tỷ USD và tăng 299% so với cùng kỳ. Trước đó trong tháng 6, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu và nhập khẩu lần lượt là 20,6% và 33,6%. Tính chung 7 tháng đầu năm, xuất khẩu tăng trưởng 25,5%, nhập khẩu tăng 35,3%. Như vậy, tốc độ tăng trưởng tháng 7 đã thấp hơn so với giai đoạn đầu năm, đặc biệt là xuất khẩu thấp hơn đáng kể. Cán cân thương mại theo đó thâm hụt lũy kế 2,7 tỷ USD, trái ngược với mức xuất siêu 8,69 tỷ USD của cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký giảm 11,1% so với cùng kỳ - đạt 16,72 tỷ USD. Điểm sáng là vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tăng trưởng dương 3,8% - đạt 10,5 tỷ USD.

Lạm phát có dấu hiệu tăng mạnh do gián đoạn chuỗi cung ứng bởi dịch COVID-19 và một số hàng hóa cơ bản trên thế giới tăng mạnh. Lạm phát tháng 7 tăng 0,62% so với tháng trước, mức tăng lớn nhất kể từ sau Tết Âm lịch. Mặc dù vậy CPI bình quân 7 tháng đầu năm chỉ tăng 1,64% so với cùng kỳ, thấp nhất kể từ năm 2016. Lãi suất liên ngân hàng duy trì ở mức tương đương tháng 6, lãi suất các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống dao động từ 1,0 - 1,5%. Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá USD/VND tiếp tục duy trì xu hướng giảm, với mức giảm khoảng 0,2-0,25% so với cuối tháng 6, hiện duy trì ở mức 22.955 - 22.970.

Khả năng kiểm soát lây nhiễm trong ngắn hạn và tiến độ triển khai vaccine sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tăng trưởng trong nửa cuối năm. Mới đây, Standard Chartered và ADB đã hạ dự báo tăng trưởng GDP 2021 của Việt Nam lần lượt ở mức 0,2 và 0,9% xuống mức dự báo tương ứng là 6,5% và 5,8%. Các bộ phận dự báo trong nước như CIEM, VEPR dự báo tăng trưởng từ 5,1 - 6,2% ■



DIỄN BIẾN MỘT SỐ NGÀNH KINH TẾ ĐÁNG CHÚ Ý

Bất động sản

Trong các tháng đầu năm 2021, thị trường BĐS Việt Nam diễn biến nhanh, giá tăng mạnh đặc biệt trong giai đoạn từ cuối năm 2020. Tuy nhiên, với làn sóng dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 tại Việt Nam từ đầu tháng 5 tới nay, thị trường bất động sản đang có dấu hiệu trầm lắng, đặc biệt tại các địa bàn tăng nóng nhưng bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch bệnh (như Bắc Giang, Bắc Ninh...). So với thời kỳ cao điểm, giá đất nền đã giảm 10-20% nhưng lượng giao dịch vẫn thấp. Ở một chiều hướng khác, với diễn biến giá vật liệu tăng cao trong giai đoạn vừa qua, giá căn hộ chung cư tại các địa phương có xu hướng được điều chỉnh tăng.

Theo dự báo, sức cầu chung toàn thị trường có thể sẽ hồi phục tăng vào những tháng cuối năm khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Những dự án có pháp lý hoàn thiện, hạ tầng xây dựng đồng bộ và tiến độ rõ ràng tiếp tục thu hút sự quan tâm của khách hàng. Mặt bằng giá thứ cấp không có nhiều biến động so với quý trước, xu hướng đi ngang vẫn tiếp diễn. Về trung dài hạn, thị trường bất động sản vẫn được đánh giá là thị trường tiềm năng phát triển đi cùng với phát triển của kinh tế, dân cư.

Thủy sản

Sự phục hồi nhu cầu tại hai thị trường lớn là Mỹ, EU và xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng tăng mạnh đã mang lại kim ngạch xuất khẩu thủy sản trên 4,1 tỷ USD cho Việt Nam trong nửa đầu năm 2021. Theo VASEP, ngành chế biến, xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong năm 2021 có thể đạt mức 9 tỷ USD. Các tháng cuối năm 2021, dự báo nhu cầu nhập khẩu tôm của thế giới tăng trở lại, tại các thị trường lớn như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Tuy nhiên, với tình hình dịch COVID-19 trong nước đang diễn biến phức tạp tại các vùng trọng điểm nuôi, chế biến thì việc tận dụng được cơ hội này gặp không ít thách thức. Đối với cá tra, xuất khẩu trong Quý III và IV hàng năm thường cao hơn so với 2 quý đầu năm, nên dự kiến xuất khẩu cá tra của Việt Nam 6 tháng cuối năm tiếp tục khả quan. Các sản phẩm khác như mực, bạch tuộc và cá ngừ đều có dấu hiệu tích cực khi đang có đà tăng trưởng mạnh tại hầu hết các thị trường lớn.

Điện

6 tháng đầu năm nay, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, kinh doanh nhưng ngành điện vẫn đảm bảo cung ứng đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt của người dân. Sản lượng điện thương phẩm toàn EVN trong 6 tháng ước đạt 111,75 tỷ kWh, tăng 8,36% so cùng kỳ năm trước. Riêng đối với năng lượng tái tạo (NLTT), lộ trình quy hoạch vẫn bỏ ngỏ, khi đến thời điểm hiện tại chưa có thông tin cụ thể về các cơ chế khuyến khích phát triển NLTT cho giai đoạn sau tháng 10/2021 nên tiến độ các nguồn này còn nhiều rủi ro. Tình trạng giảm phát các nguồn NLTT có nguy cơ tiếp diễn. 6 tháng đầu năm, mức huy động công suất NLTT đạt 14,69 tỷ kWh, trong đó trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia đã tiến hành cắt giảm gần 470 triệu kWh điện NLTT. Dự kiến tổng sản lượng điện NLTT cắt giảm 06 tháng cuối năm 2021 có thể lên tới 1,7 tỷ kWh.

Dệt may

6 tháng đầu năm, ngành dệt may có mức độ tăng trưởng trở lại do nhu cầu mua sắm hàng hóa tiêu dùng (quần áo, giày dép...) tại các thị trường xuất khẩu chính là Mỹ, EU, Nhật Bản ... tăng rõ rệt khi dịch bệnh được kiểm soát, kinh tế phục hồi và dần dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Chỉ số sản xuất của ngành dệt tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2020. Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc ước đạt 15,2 tỷ USD, tăng 15%. Tình hình SXKD của các doanh nghiệp dệt may đạt mức tăng trưởng khá. Hầu hết các doanh nghiệp đã nhận được đơn hàng, đến quý III và hết năm 2021.

Dự báo xuất khẩu dệt may năm 2021 nhiều khả năng sẽ hoàn thành mục tiêu 39 tỷ USD. Tuy nhiên, trong bối cảnh làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4 quay trở lại Việt Nam và đang diễn biến phức tạp, lan rộng tại nhiều tỉnh, địa phương trong thời gian gần đây, nguy cơ thiếu hụt lao động và chậm tiến độ giao trả hàng, ngành dệt may đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong nửa cuối năm. Để kịp trả đơn hàng cho đối tác, tránh bị phạt cho chậm tiến độ giao hàng, nhiều doanh nghiệp dệt may đang phải chạy hết công suất, đồng thời đảm bảo an toàn phòng dịch cho người lao động ■



BẢN TIN NHÀ ĐẦU TƯ

Tuyên bố trách nhiệm:

Việc cung cấp các thông tin này chỉ phục vụ mục đích tham khảo.

VietinBank không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do việc sử dụng thông tin trên đây vào hoạt động kinh doanh.

**Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư - Ban Thư ký HĐQT & QHCD
Văn phòng Hội đồng Quản trị
Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam**

108 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

E investor@vietinbank.vn | **T** 024 3941 3622 | **W** www.investor.vietinbank.vn